

## เลขาธิการขบวนการอิสลามิกฤษาตแห่งปาเลสไตน์ พร้อมคณะ เข้าพบท่านผู้นำสูงสุด - 20 /Feb/ 2025

นายชียาด อัล-นัคอลละฮ์ เลขาธิการขบวนการอิสลามิกฤษาตแห่งปาเลสไตน์ พร้อมคณะผู้ติดตาม เข้าพบปะท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี โดยท่านผู้นำได้กล่าวแสดงความยินดีต่อชัยชนะของขบวนการมุกอวะมะฮ์ในฉนวนกาซ่า และท่านเน้นย้ำว่า “ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของบรรดาผู้นำและเหล่านักรบของขบวนการมุกอวะมะฮ์แห่งปาเลสไตน์ ในความเป็นเอกภาพและความสามัคคี รวมถึง การยืนหยัดในการเผชิญหน้ากับศัตรูและการผลักดันกระบวนการเจรจาที่ยุ่่งยาก นอกจากนี้ ความอดทนและการยืนหยัดของประชาชน ยังทำให้ขบวนการมุกอวะมะฮ์ได้รับเกียรติและศักดิ์ศรีในภูมิภาคอีกด้วย”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวอธิบายว่า “ชัยชนะของขบวนการมุกอวะมะฮ์อิสลามและประชาชนในฉนวนกาซ่าต่อศัตรูรัฐเดือนไซออนิสต์และสหรัฐอเมริกา เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่อย่างมาก” และท่านได้ตั้งข้อสังเกตว่า “ชัยชนะนี้ ถือเป็นมาตรฐานใหม่ของการยืนหยัดสำหรับการต่อสู้”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังชี้ให้เห็นถึงแผนการบางอย่างอันโง่เขลาของสหรัฐฯ และแผนการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับฉนวนกาซ่าและปาเลสไตน์ โดยท่านผู้นำกล่าวว่า “แผนการเหล่านี้ จะไม่มีวันประสบความสำเร็จเลย และผู้ที่อ้างว่า เมื่อหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมา จะสามารถทำลายขบวนการมุกอวะมะฮ์ได้ภายในระยะเวลาสั้น ๆ บัดนี้ กลับต้องรับตัวประกันของตนจากนักรบกลุ่มมุกอวะมะฮ์ ที่เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในขณะที่จะต้องปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์เป็นจำนวนมาก”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า วิธีการที่ขบวนการมุกอวะมะฮ์ใช้ในการแลกเปลี่ยนตัวประกันชาวไซออนิสต์ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของขบวนการมุกอวะมะฮ์ต่อสายตาของประชาคมโลก โดยท่านกล่าวเสริมว่า “ปัจจุบันนี้ ความคิดเห็นของสาธารณชนทั่วโลกกำลังอยู่ฝ่ายปาเลสไตน์ และในสถานการณ์เช่นนี้ ไม่มีแผนการใดที่จะประสบความสำเร็จได้ หากไม่ได้รับความยินยอมจากขบวนการมุกอวะมะฮ์และประชาชนในฉนวนกาซ่า”

ในการพบปะกันครั้งนี้ นายชียาด อัล-นัคอลละฮ์ เลขาธิการขบวนการอิสลามิกฤษาตแห่งปาเลสไตน์ ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อชัยชนะครั้งใหญ่ของขบวนการมุกอวะมะฮ์ในฉนวนกาซ่าต่อท่านผู้นำสูงสุด และเขากล่าวว่า “ชัยชนะนี้ อันเป็นผลมาจากการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน และการชี้นำของท่านชัยยิดอะฮ์ซัน นัศรูลลอฮ์ ผู้เป็นชะฮีด

เขายังกล่าวเสริมว่า “ตลอดช่วงปีครึ่งที่ผ่านมา ในความเป็นจริง ขบวนการมุกอวะมะฮ์แห่งปาเลสไตน์ได้ทำสงครามกับสหรัฐฯ และชาติตะวันตก แม้ว่าความสมดุลของอำนาจจะไม่เท่าเทียมกัน แต่ฝ่ายมุกอวะมะฮ์แห่งปาเลสไตน์ก็สามารถบรรลุชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ได้”

เลขาธิการขบวนการอิสลามิกฤษาตแห่งปาเลสไตน์ เน้นย้ำว่า “ความเป็นเอกภาพและความสามัคคี ทั้งในสนามรบและทางการเมืองของกลุ่มมุกอวะมะฮ์แห่งปาเลสไตน์และเลบานอน เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญในการได้รับชัยชนะของกาซ่า นอกจากนี้ เขาได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดในฉนวนกาซ่าและเขตเวสต์แบงก์ รวมถึงกระบวนการเจรจาและข้อตกลงที่ได้รับ พร้อมทั้งเน้นย้ำว่า “พวกเราจะไม่มียุ่่งเส้นทางการของมุกอวะมะฮ์ และในฐานะเป็นนักรบของกลุ่มมุกอวะมะฮ์ พวกเราจะเดินหน้าบนเส้นทางนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง”